

“เจ้าสัวเจริญ” กับ “KFC” “เอิร์ธ” กับ “ธนชาต” และ “เน็ตชายขอบ” กับ “กสทช.”

มีเรื่องใหญ่ๆ ด้านเศรษฐกิจอย่างน้อย 3 เรื่องที่ต้องจับตามองเวลานี้

เรื่องแรกเห็นที่จจะหนีไม่พ้นการที่ “เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” แห่งไทยเบฟ ที่ใช้เงินราว 1,1300 ล้านบาท ซื้อกิจการ ร้านเคเอฟซีในประเทศไทย ที่มีอยู่กว่า 240 แห่ง และที่กำลังจะเปิดให้บริการอีก 2 แห่ง รวมถึงสาขาที่มีแผนจะเปิดให้บริการในอนาคตด้วย เพื่อให้ไทยเบฟเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ด้วยธุรกิจร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ด

เป็นจังหวะรุกทางธุรกิจที่สร้างความฮือฮาให้สังคมไม่น้อย...

เรื่องที่สองเป็น Talk of the Town ในแวดวงการเงิน เมื่อ “บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด(มหาชน) หรือ EARTH” ฟ้องร้องดำเนินคดีกับ “ธนาคารธนชาต” เรียกค่าเสียหาย 6 หมื่นล้านบาท ในข้อหาผู้บริหารแบงก์ดังกล่าวนำข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของบริษัทไปเปิดเผยจนถูกแบงก์กรุงไทยอายัดเงินในบัญชีส่งผลต่อการดำเนินคดีและแผนฟื้นฟูกิจการ

คืบหน้าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะธนชาตก็คงไม่ยอมง่ายๆ

ขณะที่ ก.ล.ต. สั่งให้ EARTH นำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่เพิ่มขึ้นมูลค่า 2.6 หมื่นล้าน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 1.21 เท่าภายใน 5 วัน พร้อมให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาจนเป็นเหตุให้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใน 30 วัน

....สนุกรับสนุกงานนี้

แถมอีกนิดกับปัญหาอื่นๆ ในแวดวงสื่อสารและโทรคมนาคม เมื่อเกิดกรณีพิพาทเรื่อง “เน็ตชายขอบ” หรือ USO มูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท ของ กสทช. เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) มีหนังสือด่วนถึง กสทช.ว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

พร้อมให้ความเห็นชัดเจนว่า กสทช.ควรพิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการ

สตง.ชี้ว่า ตามเงื่อนไขสัญญาของ กสทช.กับผู้ให้บริการระบุว่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง 5 ปี ผู้ให้บริการต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้ กสทช. แต่ในรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไม่ได้ให้อำนาจ กสทช. ในการดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการฯได้ เป็นเหตุให้ท้ายที่สุด กสทช.ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับรัฐซึ่งก็คือ กระทรวง DE เพื่อบริหารจัดการ จึงอาจเกิดปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพในอนาคต เนื่องจาก Backbone

Network ของโครงการ USO เป็นของผู้ให้บริการ แต่ Last Mile นั้น กสทช.ต้องโอนให้กระทรวง DE และเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง 5 ปี หากเอกชนเห็นว่า ไม่สามารถทำกำไรได้ ก็อาจไม่บริหารต่อ การให้บริการจะมีปัญหา หรืออาจใช้ความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นเงื่อนไขต่อรองให้รัฐช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อไป

สตง.ทำหนังสือถึง กสทช. ไปเมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 ที่ผ่านมา แต่ กสทช.ไม่สนใจและเดินหน้าเปิดประมูลไปแล้วเมื่อวันที่ 1-2 ส.ค.ที่ผ่านมา

...เป็นไงละงไปตามๆ กันละสิ แต่เชื่อเถอะว่า สุดท้ายก็ดำเนินการต่อไปได้

ไปที่เรื่องอื่นๆ กันบ้าง เริ่มจาก นางสาวสม วงศาสุลักษณ์ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าจากคณะต่างๆ ร่วมกันบรรจุกองยังชีพและบริจาคเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ด้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านโดย พิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมฯ ร่วมกับพันธมิตร กลุ่มผู้ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 7



ราย-ธนาคาร 4 ราย ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมการจัดงานใหญ่ “รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2017” ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานมีโชว์นวัตกรรมรับเทรดธุรกิจ เกาะติดกระแสนิยมผู้บริโภค พร้อมจัดโซน! “บ้านราคาพิเศษ HOT PRICE” โอกาสของผู้บริโภคชอปป้านโดนๆ ราคาพิเศษจาก 28 บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ มาลดราคาพิเศษกว่าโปรโมชันในนิตย เมื่อเร็วๆ นี้



และปิดท้ายกับ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชกฤตย์ ร่วมทำพิธีเปิดโครงการ “อมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” ที่มุ่งให้ สังคมไทยเกิดการออม และการแบ่งปัน ตามรอย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ นักรวมใจ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการออมและการให้เพื่อส่วนรวม เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เงินที่ได้รับจากการออม จะนำไปร่วมสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์แพทย์ 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ นก สิ้นจี้ย เปล่งพานิช เต๋อ รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชกฤตย์ ■

ลุงอ้วน

managerweekend@yahoo.com

